

บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายพิระศักดิ์ พงจิต รองประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ขึ้นบัลลังก์ และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. รับทราบ เรื่อง ผลการดำเนินการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามข้อสั่งเกตของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว (นางอัจฉรา พุ่มมณีกร) ผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ชี้แจงประกอบการเสนอรายงานฯ และตอบชี้แจงประเด็นข้อซักถามของสมาชิกฯ

- ที่ประชุมรับทราบ

๒. รับทราบ เรื่อง การชี้แจงแนวทางและวิธีการในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาระสำคัญของประเด็นคำถามเพิ่มเติมในการออกเสียงประชามติของคณะกรรมการการสัมฤทธิ์พิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ

โดยที่คณะกรรมการการสัมฤทธิ์พิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ จะมีการชี้แจงถึงแนวทางและวิธีการในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาระสำคัญของประเด็นคำถามเพิ่มเติมในการออกเสียงประชามติให้แก่ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรัฐสภา จึงขอเชิญสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน สมาชิกฯ ที่ยังมีได้แสดงความประสงค์เข้าร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสาระสำคัญของประเด็นคำถามเพิ่มเติมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดใด สามารถแสดงความประสงค์ได้ โดยกรอกแบบสอบถามและส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในห้องประชุมสภา ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา

- ที่ประชุมรับทราบ

ต่อมา ประธานของที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีเรื่องรับรองรายงานการประชุม จากนั้นได้ดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณากระทู้ถาม ตามลำดับ ดังนี้

(โปรดพลิก)

๑. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการค้างชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งนายวัลลภ ตังคณานุก์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี (ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๑) โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ) เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

๒. กระทู้ถาม เรื่อง สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย ซึ่งนายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๒) ในการนี้ ประธานของที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมลับตามที่คณะรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา) ร้องขอ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ตอบ กระทู้ถามดังกล่าว

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมโดยเปิดเผยและดำเนินการ ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานการพิจารณาศึกษา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายวิชาชีพขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งคณะกรรมการ วิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายวิชาชีพขนาดกลางและขนาดย่อมพิจารณา สิ้นสุดแล้ว (ระเบียบวาระที่ ๔) หลังจากประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ (พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชาติ) ได้ชี้แจงประกอบการเสนอรายงานฯ โดยมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร และประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรี ประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

ต่อจากนั้น ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสภานิติบัญญัติ แห่งชาติครั้งนี้ไม่มีเรื่องที่ค้างพิจารณา เรื่องที่เสนอใหม่ และเรื่องอื่น ๆ โดยในระหว่างการพิจารณา กระทู้ถาม และเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ประธาน ของที่ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๕ นาฬิกา



(นางวรวรัตน์ อติแพทย์)

เลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักกรรมการประชุมและชวเลข

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๗

โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๓

<http://www.senate.go.th>